

เกาะในฝัน ?Summer Holiday? (จบ)

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 สิงหาคม 2552 17:31 น.





French riviera



ในยุคที่การบินพาณิชย์ยังไม่สะดวกสบายเช่นในวันนี้ French Riviera โดยเฉพาะ Saint Tropez คือสวรรค์ของเหล่าไอโซจากฝรั่งเศส และจากประเทศอื่นๆ ในยุโรป เจ้านายในราชวงศ์ต่างๆ ไปจนถึงผู้ล้าสมัยของแต่ละประเทศ ต่างต้องมีวิลลาสักหลังสำหรับการพักผ่อนในฤดูร้อน บรรดาศิลปินหน้าตาดีและเหล่าบรรดาสาวงามกลางแจ้ง ล้อมด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มองเห็นท้องฟ้าและทะเลสีครามสดใสสุดลูกหูลูกตา เป็นสิ่งที่ใก่ที่สุดของยุคนั้น



Saint Tropez



แต่เมื่อลูกหลานรุ่นต่อมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต่างไปจากรุ่นพ่อแม่ ไม่ชอบจะอยู่ตามชายหาดชายทะเลที่มีคนพลุกพล่านหนาแน่น แล้วยิ่งเมื่อฐานะร่ำรวยมากขึ้นมีเครื่องบินส่วนตัวที่จะไปที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ ต้องการหาโลกส่วนตัวด้วยการหลบไปพักผ่อนตามเกาะแก่งต่างๆ และมีโลกส่วนตัวด้วยการท่องเที่ยวเรือยอชต์ จอดแวะพักผ่อนที่ที่ตนต้องการ หรือที่พักผ่อนตามเกาะ



สำหรับคนที่ยุ่งวุ่นวายมีชื่อเสียงมากเท่าใด ในวันพักผ่อนก็ยิ่งต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น และยังเมื่อฐานะร่ำรวยมากขึ้นมีเครื่องบินส่วนตัวที่จะไปที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ ยิ่งอำนวยความสะดวกไปยังสถานที่ที่มีความงดงามพิเศษไปกว่าที่อื่นๆ และน้อยคนที่จะลงลำเขาไปได้ นั่นคือสวรรค์น้อยๆ ของผู้ที่มีทั้งเงินและชื่อเสียง



saint martin



เกาะเล็กๆ ที่กำลังเป็นที่กล่าวขานกันล่าสุด คือเกาะเล็กๆ ที่ชื่อ Saint Martin อันเป็นเกาะที่อยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา คือเกาะที่กำลังเป็นที่นิยมของเหล่านักแสวงหาความสุขใหม่ๆ ทั้งชาวอเมริกัน ยุโรป และเศรษฐกิจที่ต่างๆ ที่เลือกซื้อสิ่งหรูหราสำหรับพักผ่อนในฤดูร้อนกันที่นั่น เพราะเพียง 4 ชั่วโมงบินจากนิวยอร์กหรือประมาณ 3 ชั่วโมงบินจากลอนดอน ปารีส หรือน้อยกว่านั้น จากมิลาน ก็เที่ยวระบำมาถึงสนามบินของที่นี่แล้ว



จากสนามบินเล็กๆ ของเกาะนี้เพียงชั่วโมงสั้นๆไม่กี่นาทีก็จะเดินทางไปถึงคฤหาสน์หรือพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของแต่ละคนที่ล้วนอยู่ไกลชายหาดหรือติดทะเลแทบทุกหลัง ที่สำคัญคือที่พักบนเกาะนี้ไม่มีริ้วบานบูกออคาเขตให้เป็นที่รบกวน มีแต่เพียงแนวพุ่มไม้และไมคอกไม้ประดับตกแต่งเป็นสวนสีเขียวตลอดสองข้างทาง จนถึงที่พักของแต่ละคน

ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเมนต์หรือวิลลาแต่ละหลัง ได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างสุดโต่งมาด้วยการออกแบบของสถาปนิกชั้นเยี่ยม ที่ใส่ใจรายละเอียดของวัสดุและฝรั่งเศสอย่างลงตัว กว้างขวางภายในคำนึงถึงความหรูหรา ละมุนละไม และพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างไม่มีข้อตำหนิ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมของโลก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำที่รวมเอาความหรูหราที่สุดเท่าที่จะหาได้



ท่าจอดเรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าชั้นเยี่ยม ร้านค้าของสินค้าแบรนด์ที่หรูที่สุดของโลกมีเรียงรายบนถนนสายหลัก ร้านอาหารภัตตาคารทุกชาติที่เป็นที่นิยมมีครบครัน บาร์เหลาสาหรืดแหล่งรื่นเริงในยามค่ำคืนมีพร้อมสรรพ

กีฬาทางน้ำทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือ ดำน้ำ เรือเร็ว เครื่องบินน้ำ สามารถจะไปได้ทั่วทั้งงานจนถึงหมู่เกาะคานารี รับประทานอาหารไม่มีตำหนิ

และนี่คือเกาะในฝัน แหล่งสวรรค์สำหรับฤดูร้อนของมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ ที่ปลื้มที่ได้จากความอึดอัดและหนาแน่นจากคนอื่น ๆ ไม่ต้องถูกติดตามจากป้าป้าราชินีให้เสียความเป็นส่วนตัว ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับไปเริ่มงานใหม่ในเวลาอันใกล้

<http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9520000092648>